



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

JA-Zenchu ส่งผู้เชี่ยวชาญสหกรณ์จากญี่ปุ่นถ่ายทอดความรู้การบริหารธุรกิจสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

JA-Zenchu ส่งผู้เชี่ยวชาญสหกรณ์จากประเทศญี่ปุ่นมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการธุรกิจของสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และบุคลากรสหกรณ์ของไทย หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ โดยใช้แนวคิดและความสำเร็จจากสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นแบบ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรด้านสหกรณ์ทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์รับความร่วมมือจากสหภาพสหกรณ์การเกษตรกลางประเทศญี่ปุ่น (JA-Zenchu) จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านสหกรณ์จากญี่ปุ่น 2 คน คือ Ms.Tatsu Takahashi กรรมการสหกรณ์การเกษตร Hanamaki จังหวัด Iwate และ Ms.Koyoko Akutagawa ผู้ตรวจสอบบัญชีจากสหกรณ์การเกษตร Ochi-imabari จังหวัด Ehime มาปฏิบัติงานเพื่อให้คำแนะนำและเป็นวิทยากรเรื่องเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และบุคลากรจากสหกรณ์ของไทย ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสหกรณ์ให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ CB Project ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น เกาหลีและจีน

ประเด็นในการถ่ายทอดความรู้จะเน้นในเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์การเกษตรและการจัดสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ เป็นการนำเสนอตัวอย่างการดำเนินงานของสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ได้อย่างจริงจังและเข้มแข็ง ส่งผลทำให้สหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นมีความเจริญก้าวหน้า และเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น เกือบทุกคนจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น สหกรณ์เพื่อผู้บริโภค สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์การเกษตร ซึ่งความมีระเบียบวินัยและจิตสำนึกสาธารณะของชาวญี่ปุ่น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กิจการสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า เพราะสมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจรรีกรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งนับเป็นแบบอย่างที่ดี ที่คนไทยจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงแนวคิดต่าง ๆ และสามารถนำไปเป็นต้นแบบในด้านการพัฒนางานสหกรณ์ได้ในอนาคต